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เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษาได้รับเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการบรรเทาความเดือดร้อน กรณี
การประกาศเลิกกิจการโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี ภายในสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมี ๒ ข้อ สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ปัญหาความเดือดร้อน กรณีการประกาศเลิกกิจการโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี ปัญหาที่
เกิดเนื่องจากทายาทของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน โดยผู้จัดการมรดกได้แจ้งว่าผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนเสียชีวิต หลังจากนั้น ทายาทของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ได้ตกลงกันในศาลแพ่งตลิ่งชันเพ่ือ
เลิกกิจการโรงเรียนโดยเร็วที่สุดและจะขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเพ่ือน าเงินมาจัดการมรดก และ
แบ่งปันแก่ทายาท โดยผู้จัดการมรดกแจ้งว่าได้มีการหารือกับทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนแล้ว โดยให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจการต่อไปจนจบภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในพ้ืนที่จ านวน ๓ โรงเรียน เพ่ือรองรับ
นักเรียนที่เดือดร้อน จ านวน ๘๘ คน เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ เป็นการแจ้งอย่างกะทันหันไม่
มีมาตรการรองรับนักเรียน 
 ทั้งนี้ เนื่องจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างทายาทของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการโรงเรียนต่อไป จนเป็นเหตุให้โรงเรียนถูกสั่งควบคุมกิจการจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนเข้ามาด าเนินกิจการแทน จนทายาททั้งหมด
ได้ท าความตกลงเลิกกิจการโรงเรียนในศาลแพ่งในเวลาต่อมา 
 การที่จะด าเนินการดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นใจในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้อง
อาศัยอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้มีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขให้โรงเรียน 
ในระบบต้องปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนนั้นก่อนอนุญาต
ให้เลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามที่เห็นสมควร ตามแนวทางข้างต้น โดยในเบื้องต้นคณะผู้ปกครองได้ยื่น
หนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร้องขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องจากเรื่อง
ดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพราะคณะผู้ปกครองและโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องทราบถึงความแน่ชัดในทาง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ นี้ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนต่อไปได้อย่าง
ทันทว่งท ี
 มตทิี่ประชุม  
 ที่ประชุมมอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับเรื่องนี้ไปพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน โดยให้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกรอบด้านให้ครบภายใน ๑ สัปดาห์ และหลังจากนั้น ขอให้รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือให้ได้ข้อสรุป และ
แนวทางด าเนินการต่อไป 
 ข้อ ๒ เรื่องค่ารักษาพยาบาล ครูโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. โดยผู้แทนครู ได้แจ้งว่า ทางโรงเรียนได้รับ
เอกสารแจ้งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีผู้รับใบอนุญาต หรือไม่มีผู้จัดการ ท าให้ 
ไม่มีผู้ลงนามในเอกสารค่ารักษาพยาบาล โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่าจะ 
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ประสานงานไปยังกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบให้ และผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถด าเนินการลงนาม 
ในเอกสารค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งทางผู้อ านวยการโรงเรียนยังไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลได้ เนื่องจากได้ติดต่อไปทางกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย 
จึงขอความชัดเจนจากทาง สช. ด้วย ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งว่าขอรับ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ และยืนยันว่าสามารถอ้างอิงโดยเทียบเคียงกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๒ ความว่า ในระหว่างที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต โดยจะส่งเรื่องเทียบเคียง
กฎหมายดังกล่าวนี้ไปยังกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถลงนาม 
ในเอกสารค่ารักษาพยาบาลได ้ 

มตทิี่ประชุม  
ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่งด าเนินการให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เร่งประสานงานไปยังกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากรครูดังกล่าว ให้มีก าลังใจที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพต่อไปพร้อม
แจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบผลการประสานงานด้วย 

หลังจากนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษาได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จ านวน ๔ หัวข้อ ๗ 
เรื่อง และมีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการสามัญประจ า สภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่มี
ค่าตอบแทน จ านวน ๔ คน 

      ส าหรับการประชุมครั้งต่อไปนั้นคณะกรรมาธิการ จะมีการประชุมในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา  
                                                                    สภาผู้แทนราษฎร 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา  
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๔๓  นาฬิกา 


